

## **KẾ HOẠCH**

### **Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023**

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh được ban hành tại Quyết định số 36/QĐ-BDT ngày 19/01/2023 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng thời, nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2022 và các năm trước đây, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu phát động phong trào thi đua trong cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2023 theo các nội dung sau:

#### **I. MỤC TIÊU**

- Quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tính chủ động tự giác trong làm việc, rèn luyện đạo đức và lối sống lành mạnh, tiết kiệm.
- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện và tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch được UBND tỉnh giao và của Ban Dân tộc tỉnh đề ra;
- Đẩy mạnh học tập chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác mà Ban Dân tộc tỉnh đã đề ra.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy các phòng thuộc Ban để phù hợp với vị trí việc làm, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc; tiếp tục triển khai có hiệu quả và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng chỉ số CCHC cao hơn năm trước.

#### **II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA**

1. Triển khai tuyên truyền cho cán bộ, công chức và người lao động cơ quan thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị

số 14/CT-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 28/10/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 02/02/2022 của Ủy ban UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023...

2. Có biện pháp, giải pháp kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh, đặc biệt là thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 –2025 và năm 2023. Trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ được giao tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như: Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 năm 2023; Kế hoạch theo dõi, kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Hội thảo xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển KT -XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Hội thảo kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT -XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến ở vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023. Có các biện pháp, giải pháp giúp đỡ việc thực hiện khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và người dân vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 133/KH-BDT ngày 10/3/2022 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 và theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời cán bộ, công chức và người lao động cơ quan triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại Quyết định số 36/QĐ-BDT ngày 19/01/2023 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh, ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã đề ra.

3. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu được đề ra trong Kế hoạch “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” được ban

hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022. Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số; công tác duy trì, cải tiến ISO năm 2023; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; an toàn về an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; đạt chuẩn cơ quan văn hóa; đơn vị học tập...

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức tốt các phong trào học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật trong cán bộ, công chức và người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

4. Cán bộ, công chức và người lao động Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ, chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng văn minh, văn hóa công sở, văn hóa giao thông, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

5. Tổ chức, triển khai các việc làm thiết thực trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết Đại Hội Công Đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội Công Đoàn các cấp năm 2023 đề ra.

### **III. CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2023:**

Cán bộ, công chức và người lao động Ban Dân tộc tỉnh phấn đấu triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như sau:

1. 100% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
2. Có từ 15% cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở/LĐTT.
3. 100% các phòng thuộc Ban đạt tập thể lao động tiên tiến; đề nghị cấp trên khen thưởng 30% tập thể lao động xuất sắc.
4. Tập thể Ban Dân tộc tỉnh phấn đấu đạt “Bằng khen” của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2023.
5. Đạt các danh hiệu: Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; đạt chuẩn “Đơn vị học tập”.
6. Hoàn thành có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ công tác tham mưu, hướng dẫn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc (không có văn bản tham mưu

quá hạn); Có các giải pháp giúp các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt làm tốt công tác truyền truyền, vận động được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp công sức, tăng cường xã hội hóa việc thực hiện chính sách dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ, công chức là người trực tiếp tham gia xây dựng văn bản tham mưu, hướng dẫn thực hiện chính sách; tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN; trực tiếp bám sát địa bàn, có sáng kiến, giải pháp hữu ích giúp cho địa bàn, cơ sở tháo gỡ được khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

7. Cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành 100% các nhiệm vụ, chỉ tiêu được đề ra trong Kế hoạch số 653/KH-BDT ngày 06/10/2021 về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 25/KH-BDT ngày 16/01/2023.

#### **IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, công chức và người lao động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thi đua, khen thưởng theo yêu cầu: chính xác, kịp thời, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo làm mục tiêu và động lực chính trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy và Công đoàn đối với công tác thi đua, xác định rõ công tác thi đua là công tác của Đảng do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, đoàn thể vận động tích cực hưởng ứng và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nội dung thi đua đã đề ra.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng và trình lãnh đạo Ban xem xét ban hành các quy định, quy chế về thi đua, khen thưởng đúng với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của các phòng thuộc Ban. Quan tâm khen thưởng đúng người, đúng việc và có tính nêu gương; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân nhân công chức và người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; phát hiện và đề nghị khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá

nhân lập được thành tích đột xuất; kịp thời phát hiện nhân tố mới và nhân rộng điển hình tiên tiến (nếu có).

Việc xét khen thưởng phải được thực hiện công khai, dân chủ trong cán bộ, công chức và người lao động; lãnh đạo tập thể đại diện cho các cá nhân thực hiện đăng ký thi đua để làm cơ sở xét khen thưởng vào cuối năm.

4. Các cán bộ, công chức và người lao động Ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao theo kế hoạch, đăng ký thi đua kịp thời, sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời gửi về bảng đăng ký thi đua về Ban thi đua, khen thưởng cơ quan (*qua Văn phòng*) trước **ngày 10/3/2023** để kịp thời tổng hợp, theo dõi và làm căn cứ đánh giá, xét thi đua, khen thưởng cuối năm theo quy định.

Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan ra sức thi đua và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2023./.

***Nơi nhận:***

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Chi bộ Cơ quan Ban Dân tộc;
- Lãnh đạo Ban;
- Hội đồng TĐKT cơ quan;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu Văn thư , (MT06).

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Văn Mẫn**